
การประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 
สมัยสามญั  สมัยที่ 1  ครัง้ที ่1  ประจ าป ี2560   

วันพธุที ่ 15  กมุภาพนัธ์  2560   เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 

**************************************** 

ผูม้าประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. โสภณ  บุญสุข 
3. นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ เลขานุการสภา อบต. ปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
4. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุมิต  เกษกล้า 
5. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาญจนา  เกษกล้า 
6. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
7. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
8. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 
9. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 

10. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 
11. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 - 
2. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 - 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
3. นายนิคม  ด ากุล รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นิคม  ด ากุล 
4. นางนัยนา  รสจันทร์ เลขานุการนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นัยนา  รสจันทร์ 
   
  /ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) ..... 
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
5. นางสาวพัชรี  ชูเพ็ชร ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี  ชูเพ็ชร 
6. นางละออ  ภู่ข า หัวหน้าส านักปลัด ละออ  ภู่ข า 
7. นางกวินนา  พัฒน์มาก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กวินนา  พัฒน์มาก 
8. นางสาวจุรีพร  มากขนอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จุรีพร  มากขนอน 
9. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 

 
เริ่มประชมุเวลา  ๑3.30 น. 
   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์เข้าประชุม  จ านวน 10 ท่าน  
จาก    12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560  
ณ บัดนี้ 

 
 

/ระเบยีบวาระที ่1 ..... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย 1.1  แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560    
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้แจ้งยอดเงินสะสมแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่        
ประธานสภา อบต. 15 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ยอดเงินสะสม 
ปลัด อบต.   ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560  มีดังนี ้

1. เงนิสะสม  จ านวน  5,589,675.32  บาท 
โดยหักรายจ่ายที่จ าเป็นไว้แล้ว ดังนี้ 

ประเภทรายจา่ยจ าเปน็ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

รายจา่ย ยอดเงนิสะสม 
ยอดเงนิสะสมทีน่ าไปใช้ได ้ณ ปจัจบุัน 
(หลงัหกัรายจา่ยส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ     
ก.ส.อ. แลว้) 
หัก - ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่
ระหว่างด าเนินการ และยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

 - ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ  
   3 เดือน) 

คงเหลือ 
หัก  - ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% 

(จากยอดเงินสะสมคงเหลือ 
6,210,750.36) 

คงเหลือเงนิสะสม 

 
 
 

632,204.00 
 
 
 

1,759,980.00 
 

 
621,075.04 

8,602,934.36 
 
 
 
 

 
 
 

 
6,210,750.36 

 
 
 

5,589,675.32 

2. เงนิทนุส ารองเงนิสะสม  จ านวน  7,985,455.61  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559   จ านวน 7,508,592.42 บาท 
- ส ารองเงินสะสม 25% จากรายรับคงเหลือของปีงบประมาณ 2559 
  (1,907,452.77 บาท x 25%)   จ านวน   476,863.19 บาท 

    รวมเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 7,985,455.61 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
นางนวลอนงค์  ถวาย  2559 (วันพุธที่  14  ธันวาคม  ๒๕๕9)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันพุธที่  14  ธันวาคม  ๒๕๕9    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้ท ารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน      
ทราบแล้ว  นั้น 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ .ศ .๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็น
ผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ    

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่ 
ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือค่ะ 

 ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 10 ท่าน และที่ประชุม   
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม  
๒๕๕9  ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   9  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน    -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางนวลอนงค์  ถวาย  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.1  ขอความเหน็ชอบเพิ่มเตมิโครงการต่าง ๆ ในแผนพฒันาสามป ี           
ประธานสภา อบต.    (พ.ศ.2560 – 2562)  จ านวน 19 โครงการ 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ

เพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จ านวน      
19 โครงการ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยองค์การ 
ปลัด อบต. บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ       

ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จ านวน 19 โครงการ  ดังนี้ 
1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   

งบประมาณ      29,000.- บาท 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   

งบประมาณ      11,600.- บาท 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขุดลอกถนนสวนลุงเสนอ หมู่ที่3 

งบประมาณ    114,300.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหนองใหญ่

บ้านลุงเสนอ หมู่ที่ 3  งบประมาณ  4,955,000.- บาท 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายสามแยกเขาโคก หมู่ที่ 3 

     งบประมาณ     112,500.- บาท 
 6.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขุดลอกถนนน้ าล้น คสล.ถ้ าเข้า –       

ถ้ าออก หมู่ที่ 4  งบประมาณ     375,800.- บาท 
 7.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขุดลอกถนนน้ าล้น คสล.สายวังหยี      

หมู่ที่ 3 – 4   งบประมาณ     244,500.- บาท 
/8.  โครงการซ่อมแซมคอสะพานสินคุณ หมู่ที่ 3 ..... 
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 8.  โครงการซ่อมแซมคอสะพานสินคุณ หมู่ที่ 3 
     งบประมาณ       67,200.- บาท 

 9.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายป่าชุมชน สวนป้าบูรณ์ หมู่ที่ 3 
     งบประมาณ       56,000.- บาท 

 10.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายป่าชุมชน น้ ากัดเซาะคอท่อ
คอนกรีต หมู่ที่ 3  งบประมาณ       26,800.- บาท 

 11.  โครงการซ่อมแซมถนนสายวังหยี หมู่ที่ 3 
     งบประมาณ       25,600.- บาท 

 12.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างสะพานไม้ข้ามคลองฉวางบ้านลุงซ้าย 
หมู่ที่ 4   งบประมาณ     484,400.- บาท 

 13.  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองฉวางบ้าน  
ลุงซ้าย หมู่ที่ 4  งบประมาณ  8,325,000.- บาท 

 14.  โครงการปรับปรุงถนนสายคลองโหล หมู่ที่ 4      
     งบประมาณ       57,200.- บาท 

 15.  โครงการซ่อมแซมปากท่อคอนกรีตคลองหล่ม หมู่ที่ 6 
     งบประมาณ       49,200.- บาท 

 16.  โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าบ้านนางน้อง หมู่ที่ 6 
     งบประมาณ       21,200.- บาท 

 17.  โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 
     งบประมาณ     111,200.- บาท 

 18.  โครงการถมดินหน้าฝายคลองหล่ม หมู่ที่ 6 
     งบประมาณ       92,500.- บาท 

  19.  โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมใจแสดงความอาลัย ถวายสักการะ   
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของชาวต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

งบประมาณ    300,000.- บาท 
   ซึ่งโครงการจ านวน 19 โครงการดังกล่าวนี้  คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้พิจารณาและเห็นชอบ         
ให้เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2560 และได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ส่งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์แล้วเสร็จ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ส่งร่างแผนฯ ดังกล่าว ให้ทาง
สภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา       
แล้วครับ 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ จ านวน  
ประธานสภา อบต. 19 โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) มีสมาชิกสภาฯ     

ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่    
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ิมเติมโครงการ

ต่าง ๆ จ านวน 19 โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หรือไม ่
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ เพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ จ านวน 19 โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี      
(พ.ศ.2560 – 2562)  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.2  ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยมาตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่ประเภท              
ประธานสภา อบต.   รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เนื่องจากตาม 
ปลัด อบต. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์  จ านวน 9,500.- บาท หน้า 18/29  ได้ ระบุประเภทรายจ่ายผิด           
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความ
ประสงค์จะแก้ไขให้ถูกต้อง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ    
ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543)  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
/องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ..... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 9,500.- บาท หน้า 18/29   

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 9,500.- บาท ครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภา อบต. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่    
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ ให้องค์การบริหารส่ วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  โอน

งบประมาณรายจ่ายมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือไม ่

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 9,500.- บาท หน้า 18/29  
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ จ านวน 9,500.- บาท  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     2  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 2 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย และนายสุมิต 

เกษกล้า) 
นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.3  การพจิารณารา่งขอ้บญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลเพิม่พนูทรัพย์                  
ประธานสภา อบต.   เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน        
พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
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นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยองค์การ 
ปลัด อบต. บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะจัดท าข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน        
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารกิจการและบ ารุงรั กษาประปา
หมู่บ้านให้มีระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  

   ซึ่งหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2560 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้ส่งให้ทางสภาฯ      
ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแล้วครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ประธานสภา อบต. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้  ไม่ทราบว่า         
ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาเป็นอย่างไร  

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอว่า ควรมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัต ิ
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

พ.ศ. 2560 สามวาระรวดเดียวครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม   ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 สามวาระ   
รวดเดียวหรือไม่ 

/สมาชิกสภาฯ ท่านใด ..... 
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  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2560 สามวาระรวดเดียว  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     2  คน 
 (ผู้งดออกเสียง จ านวน 2 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย และนายสุมิต 

เกษกล้า) 
นางนวลอนงค์  ถวาย   วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการของร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต.   ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด
คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ในล าดับถัดไปดิฉันจะขอมต ิ
ประธานสภาฯ อบต. ต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 หรือไม่   
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ   

ขึ้นค่ะ 
มติที่ประชุม   รับหลักการ  จ านวน    9  เสียง 
   ไมร่ับหลักการ  จ านวน    -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน    1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย   วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นี้ เป็นขั้นแปรญัตติ มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด ดิฉันจะขอมต ิ 
ประธานสภา อบต. ต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560       
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

 
 

/มตทิีป่ระชมุ ..... 



- ๑๑ - 
 

 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ     จ านวน   9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน    -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน  1  คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต.   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 เป็นขั้นลงมติ จะไม่มีการ

อภิปรายใด ๆ โดยที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ จะต้องลงมติว่าร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน         
พ.ศ. 2560 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบ
ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 ตราเป็นข้อบัญญัติได้  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ     จ านวน   7  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน    -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   3  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน  3  คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย , นายสุมิต  

เกษกล้า และนางกาญจนา  เกษกล้า) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
นางนวลอนงค ์ ถวาย 6.1 การก าหนดสมัยประชมุสภาสามญั ประจ าปี 2560 และก าหนดสมยั 
ประธานสภาฯ อบต. ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนการก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 และก าหนดสมัย
ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ค่ะ 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 21 การก าหนด

จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า 
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด      
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 
 

/และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล ..... 
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และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552) มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ดิฉันจะขอให้ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 ว่าควรมีกี่สมัย  ทั้งนี้ 

จะต้องให้มีสมัยประชุมสภาสามัญ อย่างน้อย 2 สมัยแต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยค่ะ 
นายทวี  เทียมกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอว่า สมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 ควรก าหนดให้มีจ านวน         

4 สมัยครับ 
   มีผู้รับรอง  5  คน 
   (ผู้รับรอง จ านวน 5 คน คือ นายพรชัย  ท่าชี , นายยงยุทธ  ทองท่าชี , 

นายปรีชา  มณีวรรณ , นางจุฑามาศ  แก้วพวง และนายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
นางนวลอนงค์  ถวาย  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ อบต.  
ประชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติเห็นชอบต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ เพ่ือก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 ตามที่ท่านทวี  

เทียมกุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้เสนอ คือ จ านวน 4 สมัยค่ะ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้สมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี      

2560  มีจ านวน 4 สมัย ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จ านวน    9  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1  คน 
  (ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อได้จ านวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 แล้ว ในล าดับถัดไป 
ประธานสภาฯ อบต. ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภา

สามัญ ประจ าปี 2560 ของแต่ละสมัย รวมถึงก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด   
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561  ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 15 วัน    
ในแต่ละสมัยค่ะ 

 
 
 
 

/นายปรชีา  มณวีรรณ ..... 



- ๑๓ - 
 

 

นายปรีชา  มณีวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปรีชา มณีวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอว่า ในสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 ควรก าหนดวันเริ่มต้นและ  

วันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาในแต่ละสมัยดังนี้ 
  สมัยที่ 2  วันที่  16 – 30  เมษายน  2560 
  สมัยที่ 3  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2560 
  สมัยที่ 4  วันที่  17 – 31  ตุลาคม  2560 
  ส าหรับสมัยที่ 1 คือ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560  
ในวันนี้ครับ 

   และส าหรับสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ควรก าหนด
สมัยประชุมสภา ในวันที่ 16 – 30  เมษายน  2561 ครับ 

   มีผู้รับรอง  5  คน 
   (ผู้รับรอง จ านวน 5 คน คือ นายพรชัย  ท่าชี , นายยงยุทธ  ทองท่าชี , 

นายปรีชา  มณีวรรณ , นางจุฑามาศ  แก้วพวง และนายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
นางนวลอนงค์  ถวาย  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ อบต.  
ประชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม       
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ เพ่ือก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 

ของแต่ละสมัย รวมถึงก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ     
สมัยแรก ประจ าปี 2561 ตามที่ท่านปรีชา  มณีวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4     
ได้เสนอดังนี้ 

  สมัยที่ 2  วันที่  16 – 30  เมษายน  2560 
  สมัยที่ 3  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2560 
  สมัยที่ 4  วันที่  17 – 31  ตุลาคม  2560 
   ส าหรับสมัยที่ 1 คือ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560    

ในวันนี้ 
   และส าหรับสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ควรก าหนด

สมัยประชุมสภา ในวันที่ 16 – 30  เมษายน  2561 ค่ะ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

สมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี 2560 ของแต่ละสมัย รวมถึงก าหนดวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น  
ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

 
 
 

/มติทีป่ระชมุ ..... 



- ๑๔ - 
 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จ านวน    9  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1  คน 
  (ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย    ส าหรับเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ อบต. จากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเรื่อง

เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปราย
กันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

    เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2560  ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชมุเวลา  ๑4.50 น. 

 
 
      ลงชื่อ     กวินนา  พัฒน์มาก      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางกวินนา  พัฒน์มาก) 

      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ    ปริญญา  คล้ายสุวรรณ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 
ลงชื่อ       ปรีชา  มณีวรรณ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 

 
 
 

/ลงชื่อ นางจุฑามาศ  แก้วพวง ..... 



- ๑๕ - 
 

 

 
 

ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 
 
 

ลงชื่อ   วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 

 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ฉบับนี้  ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560  วันที่ 20 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  แล้วเสร็จ 

 
 
ลงชื่อ       นวลอนงค์  ถวาย       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 

 
 


